
sþ. 63. Fyrirspurn [58. mál]
til viðskiptaráðherra um fyrirhugaða eggjaeinkasölu.

Frá Eiði Guðnasyni.

Eru fyrirætlanir um einkasölu á eggjum í samræmi við það sem segir í stefnuyfirlýsingu
ríkisstjórnarinnar "að neytendur og atvinnulífið njóti hagkvæmni frjálsrar verðmyndunar
þar sem samkeppni er næg"?


